



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 8 พฤษภาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ภาพข่าว: ประชุม	แนวหน้า
2. ส่งเร่งปลูกข้าวพื้นนุ่มส่งขายนอก	เดลินิวส์
3. ก.เกษตรฯแจกม.ใหม่พัฒนาวิสาหกิจชุมชน	มติชน
4. ภาพข่าว: แรกนา	ข่าวสด
5. เปิดผลงานสหกรณ์ดีเด่นฯ ปี 2562 รับพระราชทานโล่รางวัลวัน 'พีชมงคล'	คมชัดลึก
6. โครงการเกษตรในพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 10	คมชัดลึก
7. คอลัมน์: รอบรู้เรื่องอาหารปลอดภัย: กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย....	ประชาชาติธุรกิจ
8. ซ้อมใหญ่พระราชพิธีแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	ไทยรัฐ
9. 'ลำพูน'มอบเกียรติบัตรยกย่อง สหกรณ์-เกษตรกรดีเด่น 4 แห่ง	สยามรัฐ
10. 'เกษตร'จัดซ้อมใหญ่พระราชพิธีพีชมงคล	กรุงเทพธุรกิจ
11. กษ.ยกเครื่องภารกิจหน่วยงานในสังกัด	แนวหน้า
12. สยามคูโบต้า ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธ.ก.ส.	ข่าวสด

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า  
หัวข้อข่าว : ภาพข่าว: ประชุม

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
ฉบับที่ : 13390 หน้า : 8 (บนซ้าย)



**ประชุม :** ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค” ณ โรงแรมวิวิธ จ.ขอนแก่น เพื่อชี้แจงให้ความรู้รวมทั้งสร้างเครือข่ายบูรณาการข้อมูลให้การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดและระดับภาคครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น

## ส่งเร่งปลูกข้าวพื้นนุ่มส่งขายนอก

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ, อธิบดีกรมการข้าว, อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบกรณีนายสุเทพ คงมาก นายกสิกรชาวนาและเกษตรกรไทย ได้รับการร้องเรียนจากชาวนา ว่าเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สั่งห้ามปลูกข้าวหอมพวง ทั้งที่มีผลผลิตดี โรงสีให้ราคาดี 7,500-8,000 บาทต่อตัน แล้วบอกให้ปลูกข้าว “กข 41” แทน โดยจะมีโรงสีรับซื้อหรือไม่ ขณะนี้ชาวนากากกลางปลูกข้าวหอมพวงไปกว่า 1 ล้านไร่แล้ว คนสั่งให้ทุกหน่วยหาทางแก้ไขด่วน อีกทั้งให้มายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว ตรวจสอบสายพันธุ์ข้าวให้เกิดความชัดเจน เพื่อป้องกันความเสี่ยงผลผลิตของชาวนา หากมีการปลอมปนพันธุ์ข้าว หรือหลอกขายพันธุ์

รมว.เกษตรฯ ระบุว่า ขณะนี้กรมการข้าวพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่หลากหลายพันธุ์ตามตลาดต้องการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพันธุ์ที่รับรองแล้วให้เลือกเพาะปลูก เช่น ปทุมธานี 1, กข 43, กข 77 เป็นต้น สำหรับพันธุ์ กข 77 ยังต้านทานโรคไหม้ และโรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ไม่ดีพอ จึงพัฒนาข้าวพื้นนุ่ม ไผ่ไวแสง อายุเก็บเกี่ยว 118 วัน ต้านทานโรคแมลง คือ พันธุ์ กข 79 มีผลผลิต 800 กก. ถึง 1.2 ตันต่อไร่ จะเร่งปรับแผนจากเดิมใช้เวลา 1 ปีในการขยายเมล็ดพันธุ์ โดยขยับจากปี 63 ให้มีการปลูกจริงในปีการผลิตปี 62 เริ่มนำร่องปลูก 9,000 ไร่ในปีฤดูกาลนี้ ส่วนฤดูนาปรัง 62/63 ปลูก 10,000 ไร่ เมื่อตลาดตอบรับข้าวชนิดนี้ไปได้ดี พร้อมขยายปริมาณเมล็ดพันธุ์ และส่งเสริมให้มีการปลูกเพิ่มขึ้น ซึ่งข้าวพื้นนุ่มราคาไม่สูงยังเป็นที่ต้องการมากในผู้บริโภคระดับกลางของตลาดต่างประเทศ.

## ก.เกษตรฯแจกม.ใหม่พัฒนาวิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม นายชาติรี บุญาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดสัมมนาบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำไปชี้แจงแก่วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ความรับผิดชอบตนเองต่อไป

นายชาติรีกล่าวว่า พ.ร.บ.ดังกล่าว มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 โดยมีบทบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนนิติบุคคล บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร

การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เพื่อให้การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป

“พ.ร.บ.นี้ จะช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถขึ้นทะเบียนและประกอบกิจการในฐานะนิติบุคคลได้สะดวกขึ้น สามารถทำนิติกรรม ธุรกรรมหรือถือครองทรัพย์สินได้ ภายใต้ชื่อของวิสาหกิจชุมชน และเปลี่ยนรูปแบบการเสียภาษีจากบุคคลธรรมดา เป็นการเสียภาษีในรูปแบบนิติบุคคลที่ได้รับการลดหย่อนภาษีมากกว่า รวมทั้ง แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการจัดทำประกาศเรื่องการโอนอสังหาริมทรัพย์จากสมาชิกแก่วิสาหกิจชุมชนด้วย” นายชาติรีกล่าว

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 8 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10388

Col.Inch: 14.53

Ad Value: 15,983

หน้า: 11(บน)

PRValue (x3): 47,949

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: แรกนา



แรกนา - นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา ในพิธีซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธี วันที่ 9 พ.ค. ที่ท้องสนามหลวง

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 8 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6317

หน้า: 1 (ล่าง), 6

Col.Inch: 118.68 Ad Value: 208,876.80

PRValue (x3): 626,630.40

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดผลงานสหกรณ์ดีเด่นฯ ปี 2562 รับพระราชทานโล่รางวัลวัน 'พืชมงคล'



## เปิดผลงานสหกรณ์ดีเด่นฯ ปี 2562 รับพระราชทานโล่รางวัลวัน 'พืชมงคล'

**เนื่องใน**โอกาสพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล  
แรกนาขวัญ พ.ศ.2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คัดเลือก  
สหกรณ์ดีเด่นระดับชาติจำนวน 7 แห่ง และกลุ่มเกษตรกรทำนา  
และทำสวนดีเด่นอีก 2 แห่ง เพื่อเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่  
รางวัล ณ ท้องสนามหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พร้อม  
ยกย่องเกียรติคุณ-เผยแพร่ผลงานดีเด่นของสหกรณ์ หวังสร้าง  
เป็นสหกรณ์ต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรทั่วไป  
สหกรณ์ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรนครพนม จำกัด  
จำกัด จ.กำแพงเพชร, สหกรณ์โคมนครปฐม จำกัด จ.นครปฐม,  
สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด จ.ระยอง, สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล  
พัทลุง จำกัด จ.พัทลุง, ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลนครราชสีมา  
จำกัด จ.นครราชสีมา, สหกรณ์เดินรถแม่สอด จำกัด จ.ตาก และ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา จำกัด จ.เพชรบุรี  
กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติอีก 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่ม  
เกษตรกรทำนาเทพนคร จ.กำแพงเพชร และกลุ่มเกษตรกรทำสวน  
บ้านนาปรังพัฒนา จำกัด จ.สงขลา

**พิเศษรู้** วีริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึง  
สหกรณ์ดีเด่นทั้ง 7 แห่ง และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติอีก 2 แห่ง  
ว่า จะได้รับการประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่  
ประสบความสำเร็จและได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สหกรณ์อื่นๆ ประชาชนทั่วไปสามารถ  
มาเรียนรู้และศึกษาดูงาน นำแนวคิดจากการดำเนินโครงการที่ประสบ  
ผลสำเร็จของแต่ละสหกรณ์ไปปรับใช้ต่อไปได้

“กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังคงมุ่งสนับสนุนการดำเนินงานและ  
สร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ 3 ด้าน ได้แก่ 1.การเสริมสร้างความ  
เข้มแข็งของสหกรณ์ โดยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการให้



มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก 2.การ  
พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิก ผลิตสินค้า  
ที่ตรงกับความต้องการของตลาด และดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ  
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และ 3.การพัฒนาบุคลากร  
ของสหกรณ์ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มี

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 8 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6317

หน้า: 1 (ล่าง), 6

Col.Inch: 118.68 Ad Value: 208,876.80

PRValue (x3): 626,630.40

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดผลงานสหกรณ์ดีเด่นฯ ปี 2562 รับพระราชทานโลรางวัลวัน 'พืชมงคล'

ต่อสหกรณ์ และแสวงหาคำความรู้ในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ และสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น”

การพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ นั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสหกรณ์ดีเด่นตั้งแต่ระดับจังหวัด เพื่อส่งมาประกวดในระดับภาค ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ โดยมีคณะกรรมการลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลและโครงการต่างๆ ที่สหกรณ์ดำเนินการ สำหรับเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 1.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2.ความสามารถในการบริหารและการจัดการสหกรณ์ 3.บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสหกรณ์ 4.ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ และ 5.การทำ

กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ ผลงานเด่นของแต่ละสหกรณ์มีความแตกต่างกันไป อย่างเช่น สหกรณ์การเกษตรนครพนมที่พัฒนา จำกัด จ.กาฬงเพชร มีการส่งเสริมสมาชิกร่วมธุรกิจรวมซื้อรวมขาย ทำให้ลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและสร้างอำนาจต่อรองในการขายผลผลิต ส่งเสริมให้สมาชิกและคนในชุมชนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ส่งผลต่อ

การสร้างรายได้และความมั่นคงของชุมชน

สหกรณ์โคมนนครปฐม จำกัด จ.นครปฐม ได้รับรางวัลจากโครงการลดต้นทุนอาหารสัตว์ โดยจัดหากากถั่วเหลือง กากมอลต์ มาเป็นอาหารโคมน จำกัดให้สมาชิก ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคมนได้ซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดี ราคายุติธรรม ส่งผลให้ปริมาณน้ำนมดิบในฟาร์มของสมาชิกเพิ่มขึ้น เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และยังสร้างงานให้คนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้จากการบรรจุวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วย

สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด จ.ระยอง ได้ดำเนินโครงการปลูกพืชสวนทดแทนยางพาราเพื่อสร้างรายได้ โดยสหกรณ์ได้ส่งเสริมสมาชิกทำสวนผลไม้เสริม เช่นทุเรียน ขนุน และสนับสนุนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

ผลผลิตรวมถึงขยายช่องทางตลาด โดยทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ผู้ปลูกทุเรียนใน จ.ระยอง จันทบุรี และตราด กับบริษัท Shanghai Win Chain Supply Management Co.Ltd. ประเทศจีน เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งออกผลไม้ให้แก่สมาชิก ช่วยเสริมสร้างรายได้ทดแทนยางพารา

ขณะที่สหกรณ์นอกภาคการเกษตร เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด จ.พัทลุง มีโครงการเสริมสร้างการออมสู่วิถีแห่งการพึ่งพาตนเอง โดยใช้เงินทุนของสหกรณ์ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกแทนการพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอก ส่งผลทำให้สหกรณ์มีความมั่นคง สมาชิกมีความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการระดมทุนของสหกรณ์ช่วยลดต้นทุนทางการเงินของสหกรณ์ และป้องกันผลกระทบจากสภาวะการณ์ผันผวนของดอกเบี้ยในสถาบันการเงิน

สหกรณ์เดินรถแม่สอด จำกัด จ.ตาก สมาชิกมีอาชีพขับรถสองแถวรับจ้างประจำทาง ทางสหกรณ์พัฒนาการบริการโดยเพิ่มรถที่กั้นน้ำเทียว จ.เมือวดี ประเทศเมียนมาร์ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกนอกเหนือจากอาชีพประจำ ทำให้มีผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการเพิ่มขึ้น ส่วนสหกรณ์เครดิตยูเนียนโพธิ์ลอยพัฒนา จำกัด จ.เพชรบุรี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชน



กลุ่มเกษตรกรทำนาเทพนคร

ผู้การเป็นสมาชิกที่ดีของสหกรณ์ สร้างความเข้าใจในระบบสหกรณ์ และรู้จักออม ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีในอนาคต

● สุรัตน์ อัดตะ ●

suratatta0402@gmail.com

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 8 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6317

หน้า: 1 (ล่าง), 6

Col.Inch: 118.68 Ad Value: 208,876.80

PRValue (x3): 626,630.40

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดผลงานสหกรณ์ดีเด่นฯ ปี 2562 รับพระราชทานโลรางวัลวัน 'พืชมงคล'

## เจาะลึก 2 สหกรณ์ กับผลการดำเนินงานเด่น

● กลุ่มเกษตรกรทำนาเทพนคร จำกัด ตั้งอยู่ ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เป็นประเภทกลุ่มเกษตรกรทำนา จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2518 มีสมาชิกแรกตั้ง 210 คน ปัจจุบันมีจำนวน 224 คน โดยมี ทองหล่อ แสงเมษฐ์ เป็นประธานกลุ่ม สำหรับผลงานดีเด่นของกลุ่มสหกรณ์แห่งนี้มีการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าวหอมมะลิปลอดภัยครบวงจร ปฏิเสธการใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการสีข้าวเพื่อบริโภคของสมาชิกและคนในชุมชน ระหว่างกลุ่มเกษตรกรทำนาเทพนครกับโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชนตำบลเทพนคร มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกนำข้าวที่ปลูกและเก็บไว้เพื่อใช้ในการบริโภคมาสีที่โรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน โดยโรงสีวิสาหกิจชุมชนจะไม่เก็บค่าสีข้าว แต่จะขอรับเป็นผลพลอยได้จากการสีข้าว เช่น แกลบ รำ ปลายข้าว ทำให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ในด้านการลดรายจ่ายในการสีข้าว

“การสีข้าวเพื่อบริโภคของสมาชิก เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกบริโภคข้าวที่ปลอดภัย สามารถปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ด้วยตัวเอง ทำให้สมาชิกได้เรียนรู้ว่าการแปรรูปผลผลิตทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หากขายเป็นข้าวสารก็จะขายได้ราคาสูงกว่าข้าวเปลือก และชุมชนก็จะ มีผลพลอยได้จากโรงสีข้าวชุมชน ได้แก่ แกลบทำปุ๋ยหมัก ได้รำข้าวเพื่อเลี้ยงสุกร เป็ด และไก่ และคนในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาเทพนครเผย

ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรทำนาเทพนครมีทุนดำเนินงาน 7,697,407.65 บาท ทุนเรือนหุ้น 2,815,050 บาท ทุนสำรอง 2,675,655.99 บาท การดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรฯ มี 4 ธุรกิจ คือ ธุรกิจสีข้าว ธุรกิจ

จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผลและธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร มีผลการดำเนินงานและการควบคุมภายในดีเยี่ยม จากผลการดำเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมา มีความมั่นคงและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีทุนดำเนินงานหมุนเวียนหมุน ทุนสำรอง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด ตั้งอยู่ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2538 มีสมาชิกแรกตั้ง 322 ราย ปัจจุบันมีจำนวน 1,235 ราย และมี ต.คุณธรรม ชูแก้ว นั่งประธานคนปัจจุบัน สหกรณ์แห่งนี้มีผลงานโดดเด่นจากโครงการเสริมสร้างการออม สุทธิแห่งการพึ่งพาตนเอง การใช้เงินทุนของสหกรณ์เพื่อให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสหกรณ์ใช้เงินทุนเพื่อดำเนินการจากแหล่งเงินทุนภายนอกมาใช้ในการบริหารจัดการ ทำให้ต้นทุนการเงินสูงและไม่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการตามแนวทางสหกรณ์ จึงนำแนวคิดการพึ่งพาตนเองในการระดมทุนโดยใช้ทุนภายในมาแก้ปัญหา

นอกจากนี้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ด้วยการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสร้างอาชีพให้มีรายได้เสริมเพิ่มจากรายได้ประจำ เป็นการช่วยให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสามารถด้านการบริหารจัดการเงินได้อย่างเหมาะสม และมีเงินคงเหลือรายเดือนเพิ่มขึ้น และยังมีกรรมนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้บริหารการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์อีกด้วย

จากผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์มีความมั่นคงและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี สามารถดำเนินงานและประสบความสำเร็จ สหกรณ์มีทุนของสหกรณ์ ทุนสำรอง และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีทุนดำเนินงาน 635,166,614.10 บาท ทุนเรือนหุ้น 375,187,410.00 บาท และทุนสำรอง 28,690,295.76 บาท



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 8 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6317

Col.Inch: 232

Ad Value: 408,320

หน้า: 1(ขวา), 8

PRValue (x3): 1,224,960

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: โครงการเกษตรในพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 10

## โครงการเกษตรในพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 10 พ.ค. 8

# โครงการเกษตรในพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 10



### โครงการเกษตรวิชญา อ.แมริม จ.เชียงใหม่

โครงการเกษตรวิชญา ตั้งอยู่บ้านกองแหะ หมู่ 4 ต.โป่งแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม่ เดิมคือ โครงการพัฒนาพื้นที่สวนบ้านกองแหะ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ด้วยทรงเห็นความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทย เพื่อเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่บ้านกองแหะ แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพระราชทานชื่อใหม่ว่า โครงการ “เกษตรวิชญา” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549

# ดม ชาติ ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 8 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6317

หน้า: 1(ขวา), 8

Col.Inch: 232

Ad Value: 408,320

PRValue (x3): 1,224,960

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: โครงการเกษตรในพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 10



วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสนองพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และยกระดับ ความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ โครงการ ทั้งยังเป็นแหล่งจ้าง แรงงานราษฎรในพื้นที่ที่ไม่มี งานทำ เป็นการส่งเสริมและพัฒนา แหล่งธนาคารอาหารชุมชนและ พืชสมุนไพร ตลอดจนผลิตกล้า ไม้เพื่อแจกจ่ายให้ราษฎรนำไป ปลูกขยายผลในพื้นที่ของราษฎร

“เกษตรวิชญา” มีพื้นที่ โครงการรวมทั้งสิ้น 1,350 ไร่ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งพื้นที่ส่วนราชการ เป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์เรียนรู้ฯ อาคารฝึกอบรม และอาคารศูนย์ อภิบาลเด็กสายใยรักจากแม่สู่ลูก รวมถึงแปลงสาธิตจุดเรียนรู้การ พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 138 ไร่ ส่วนที่สอง เป็นพื้นที่ทรงงาน มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 32 ไร่ ส่วนที่สาม เป็นพื้นที่พัฒนาการเกษตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 139 ไร่ โดยขณะนี้มีเกษตรกรไร้ประโยชน์จากที่ดินเดิมจำนวน 60 ราย มีการจัดระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำ พื้นฟูปรับปรุงดิน พัฒนาแหล่งน้ำ ส่งเสริมอาชีพ และเป็นศูนย์เรียนรู้

ส่วนที่สี่ เป็นพื้นที่วนเกษตรและธนาคารอาหารชุมชน รวม 123 ไร่ มีการพัฒนาพื้นที่ ป่าเสื่อมโทรม อนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธาร รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพัฒนาพืชสมุนไพร และ เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้ชุมชนมีส่วนร่วม รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 123 ไร่ และส่วนที่ห้า เป็นส่วนสุดท้าย เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่ได้ร่วมกับกรมป่าไม้ในการอนุรักษ์ป่าไม้ตามธรรมชาติ และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววนเกษตร ที่จัดให้เป็นเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติรวม เนื้อที่ทั้งสิ้น 918 ไร่

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 8 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6317

หน้า: 1(ขวา), 8

Col.Inch: 232

Ad Value: 408,320

PRValue (x3): 1,224,960

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: โครงการเกษตรในพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 10



## โครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ในพระราชานุเคราะห์

เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในปี พ.ศ. 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระราชนุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พระองค์ทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ และพระราชทานพระราชนุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยไว้ในเครื่องหมายสัญลักษณ์โครงการและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการ “คลินิกเกษตรฯ” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ หมู่ 5 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี



การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้การบริหารจัดการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรระดับรากหญ้าบรรลุผลสำเร็จในรูปแบบ “วันสต็อปเซอร์วิส” เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถให้บริการตรงตามความต้องการและทันต่อเหตุการณ์ การดำเนินงานคลินิกเกษตรเป็นการบูรณาการวิชาการแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน ฯลฯ โดยใช้การเคลื่อนที่เข้าไปหาเกษตรกร สร้างแรงดึงดูดใจและกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัว ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกร

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการ

เกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน

สำหรับเป้าหมายของโครงการเป็นการให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรตามความต้องการ และความเหมาะสมของพื้นที่ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน

ตลอดจนเสริมสร้างความรู้และฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่เกษตรกร ส่วนรูปแบบกิจกรรมจะเน้นกิจกรรมด้านคลินิก ได้แก่ การให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ และวินิจฉัยและให้บริการโดยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ อาทิ คลินิกพืช เป็นการวิเคราะห์โรคและแมลงศัตรูพืช วัชพืช สารพิษตกค้าง การขาดธาตุอาหารพืช วัสดุมีพิษทางการเกษตร

โดยกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

คลินิกดิน การวิเคราะห์และตรวจสอบดินและปุ๋ย โดยกรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบ คลินิกสัตว์ โรคสัตว์ ความคุมบำบัดโรคสัตว์ ตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ ฉีดวัคซีนสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ คลินิกประมง วิเคราะห์โรคสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คุณภาพน้ำ โดยกรมประมง คลินิกัญชี การจัดทำบัญชีฟาร์ม โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คลินิกชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ โดยกรมชลประทาน คลินิกสหกรณ์ การดำเนินงานด้านสหกรณ์ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย การดำเนินงานด้านกฎหมายที่ดิน โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และอื่นๆ

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 8 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6317

หน้า: 1(ขวา), 8

Col.Inch: 232

Ad Value: 408,320

PRValue (x3): 1,224,960

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: โครงการเกษตรในพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 10

## โครงการพระราชดำริพัฒนาพื้นที่บ้านกุแบชีรา จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2544 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และทรงเยี่ยมเยียนราษฎรกลุ่มบ้านกุแบชีรา ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ได้ทรงทราบถึงปัญหาของราษฎรในพื้นที่ว่า พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ตลอดจนขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค

ในการนี้ ได้มีพระราชกระแสรับสั่ง ความว่า “ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยขอให้แก้ไขปัญหาในเรื่องเร่งด่วนก่อน พร้อมทั้งศึกษาในภาพรวม เมื่อได้ศึกษาในภาพรวมทั้ง



ระบบแล้ว ให้ดูว่าส่วนใดจะแก้ไขอย่างไร และแก้ไขในที่ละส่วน เป็นขั้นตอน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบ”

บ้านกุแบชีรา เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีราษฎรอาศัย 78 ครัวเรือน 371 คน ความเป็นอยู่ยากจน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา พื้นที่ทำการเกษตรเป็นดินร่วนปนทราย ในฤดูฝนจะมีน้ำไหลล้นทะลักเข้าท่วมหมู่บ้าน ถนนรอบ

หมู่บ้านถูกตัดขาด นาข้าว พืชผักและไม้ผลได้รับความเสียหาย สัตว์เลี้ยงก็ล้มตาย ส่วนฤดูแล้งก็ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภค

หลังจากมีโครงการพระราชดำริพัฒนาพื้นที่บ้านกุแบชีรา ทำให้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่อยู่อาศัยของราษฎรหมดไป พื้นที่ทำการเกษตรดีขึ้น มีอาชีพเสริมนอกจากการทำนา ทำให้มีรายได้และ



ความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงมีการสร้างถนนทำให้การเดินทางสะดวก การขนส่งพืชผลเกษตรออกสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านยังมีสถานที่ออกกำลังกาย และส่งเสริมให้มีการป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติด จนปัจจุบันหมู่บ้านกุแบชีราได้รับการรับรองจากอำเภอประกาศให้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดอีกด้วย

## โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2 ตามพระราชดำริ จ.ยะลา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ จ.ยะลา โดยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2549 จาก



บ้านสันติ 1 หมู่ 2 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา และบ้านสันติ 2 หมู่ 6 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา จำนวน 74 ครอบครัวยุบรวม 134 คน ซึ่งได้อพยพไปอยู่ที่วัดนิโรธสังฆาราม อ.เมืองยะลา ได้ทุกเกล้าฯ ถวายฎีกาขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ

ต่อมาวันที่ 19 มีนาคม 2550 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการศูนย์การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในขณะนั้น พร้อมคณะ เข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรายงานการพิจารณาหาทางช่วยเหลือราษฎรกลุ่ม



ดังกล่าว โดยได้พระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2 ตามพระราชดำรินในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”

● ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงาน กปร., มูลนิธิมั่นพัฒนา

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 8 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6317

หน้า: 1 (ขวา), 8

Col.Inch: 232

Ad Value: 408,320

PRValue (x3): 1,224,960

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: โครงการเกษตรในพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 10

## โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยโสธร

ย้อนกลับไปก่อนปี 2543 พื้นที่บริเวณหนองอึ่งครอบคลุม 7 หมู่บ้านของ ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร มีสภาพพื้นที่ลุ่มต่ำ ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีในช่วงหน้าฝน สร้างความเสียหายทั้งไร่นา ถนนหนทาง ครั้นพอถึงหน้าแล้งน้ำท่ากลับไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค เป็นเหตุให้ชาวบ้านต้องบุกกรูป่าหาที่ทำกินใหม่ สภาพป่าจึงเริ่มเสื่อมโทรมส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่จนต้องอพยพเข้าเมืองใหญ่หวังยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยซ้ำซาก ณ โรงเรียนบ้านค่าน้ำสร้าง ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร

ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวม ได้แก่ การขุดลอกหนองอึ่งเพื่อเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรและขยายพันธุ์ปลา, การปรับปรุงสภาพดินโดยรอบหนองอึ่ง โดยปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน



และฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่ง เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยโสธร จึงเป็นอีกโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อไป

# กินไข่ทุกวัน กินได้ทุกวัย บำรุงสมอง ลดเสี่ยงอัลไซเมอร์

## รอบรู้เรื่อง อาหารปลอดภัย

ไข่ไก่ อาหารที่หาซื้อได้ง่าย ทานได้ทุกวัน ไม่ว่าจะนำมาทำอาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันปริมาณการบริโภคไข่ของประเทศไทย ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ที่บริโภคไข่ 300-400 ฟองต่อคนปี ญี่ปุ่นบริโภค 400 ฟองต่อคนปี จีนบริโภคไข่อยู่ที่ 380 ฟองต่อคนปี ขณะที่ประเทศไทยมีการบริโภคอยู่แค่ 260 ฟองต่อคนปี โดยมีมาตรการรณรงค์คนไทยบริโภคไข่ให้ได้ 300 ฟองต่อคนปี

ไข่ ถือเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี โดยในไข่ไก่ 1 ฟอง ให้พลังงาน 70-80 กิโลแคลอรีนั้น มีโปรตีนที่มีคุณค่าสูงประมาณ 7 กรัม นอกจากนี้ในไข่ยังมีสารอาหารที่สำคัญ คือ ลูทีน ซีแซนทีน ที่มีอยู่ในไข่แดง ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยบำรุงสมอง ลดความเสี่ยงการเกิดอัลไซเมอร์ ชะลอหรือลดความเสี่ยงของเซลล์ต่างๆ ของร่างกายได้

ดังนั้น ไข่จึงเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับทุกวัย โดยปริมาณที่เหมาะสมสำหรับในช่วงวัยเด็ก ควรบริโภคอย่างน้อยวันละ 1 ฟอง ช่วงอายุ 15-40 ปี บริโภคได้วันละ 2 ฟอง ช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป บริโภคได้วันละ 1-2 ฟอง หรือในช่วงวัย 40 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่มีปัญหาสุขภาพก็สามารถบริโภคไข่ได้วันละ 1-2 ฟองเช่นกัน

ปัจจุบันยังมีผู้บริโภคที่มีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการ



บริโภคไข่กับผลต่อคอเลสเตอรอล ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคอเลสเตอรอลในร่างกายเกิดขึ้นจาก 2 ส่วน คือ คอเลสเตอรอลที่ร่างกายสร้างขึ้นที่ตับจากพลังงานส่วนเกินที่ร่างกายต้องการ เช่น การรับประทานคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไป โดยคอเลสเตอรอลส่วนนี้มีมากถึง 75% ของร่างกาย อีกส่วนคือ สารคอเลสเตอรอลที่ได้รับจากการรับประทานอาหารโดยตรง ซึ่งมีเพียง 25% เท่านั้น ดังนั้นการลดการกินไข่ ก็ไม่ได้ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลต่ำลงแต่อย่างใด

ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture : USDA) ได้ถอดคอเลสเตอรอลออกจากสารอาหารที่คนอเมริกันต้องควบคุม ในปี 2558 หลังจากค้นพบว่าคอเลสเตอรอลที่ได้รับจากอาหารไม่สัมพันธ์กับปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด ขณะเดียวกันยังมียังงานวิจัยใหม่ๆ เกี่ยวกับไข่ไก่ ซึ่งพบว่าแหล่งของโอเมก้า 3 ทั้งกรดไขมัน DHA (Docosahexaenoic acid) และ EPA (Eicosapentaenoic acid) ที่มีความจำเป็นต่อการทำงานของสมอง สายตา หัวใจ และระบบหลอดเลือด รวมถึงช่วยป้องกันโรคสมาธิสั้นในเด็ก โดยพบว่าสมองสามารถตอบสนองได้ไวขึ้นกว่า 25% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้บริโภคไข่ไก่ และยังช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ และโรคหัวใจ

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับประเภทของไข่ที่รับประทานกับระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด ซึ่งพบว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้รับประทานไข่ เปรียบเทียบกับกลุ่มที่รับประทานไข่ต้มและกลุ่มที่รับประทานไข่ดาววันละ 1 ฟอง โดยรับประทานติดต่อกันประมาณ 2 เดือน พบว่าทั้ง 3 กลุ่ม ระดับของคอเลสเตอรอล ไม่ว่าจะ HDL LDL ไตรกรีเซอไรด์ ไม่แตกต่างกัน งานวิจัยนี้จึงพิสูจน์ให้เห็นว่าการรับประทานไข่ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับคอเลสเตอรอลในเลือด

ส่วนผู้บริโภคมีคำถามเข้ามา มากกว่าจะเลือกกินไข่แบบไหนดี จากข้อมูลเปรียบเทียบพลังงานที่ได้จากไข่แต่ละประเภท พบว่าไข่ต้ม 1 ฟอง ให้พลังงาน 75 กิโลแคลอรี ไข่ดาว 1 ฟอง ให้พลังงาน 150 กิโลแคลอรี ไข่เจียว 1 ฟอง ให้พลังงาน 250 กิโลแคลอรี



ดังนั้นไข่ต้มจึงเป็นไข่ที่ให้พลังงานต่ำที่สุด และมีสัดส่วนระหว่างโอเมก้า 6 ต่อโอเมก้า 3 ต่ำที่สุด ซึ่งถือว่าดีต่อสุขภาพปลอดภัย ทานได้ทุกวัน และทานได้ทุกวัย

**น.สพ.ดร.มงคล แก้วสุทัศน์**  
กรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์  
สัตว์ปีกโลก สาขประเทศไทย

[www.cpfworldwide.com](http://www.cpfworldwide.com)

## ช่อมใหญ่พระราชพิธีแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง



ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 7 พ.ค. เวลา 07.00 น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัด ช่อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หีบทอง ได้แก่ นางสาวกัญชารัตน์ นาคกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร เทพีคู่หีบเงิน ได้แก่ นางสาวณัฐชา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวอาทิตย์ยา ทองแถมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆเข้าร่วมในการช่อมใหญ่

เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีฯ จึงจะมีขึ้นในวันที่ 9 พ.ค.ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ มีความงดงามและมีความหมายอย่างยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในพุทธศักราช 2562 นี้ ปฏิทินหลวง กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือพระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ เป็นวันสวนมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล และถือเป็น “วันเกษตรกร” ประกอบพระราชพิธี ในวันพุธที่ 8 พ.ค. ซึ่งในการนี้เวลาประมาณ 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีพืชมงคล ทรงหลั่งน้ำสังข์

ทรงจิม พระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปลูกแก่นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง สำหรับวันถัดมาของการประกอบพระราชพิธี คือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ จะประกอบพระราชพิธีในวันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค. อุทัยไถหว่าน ระหว่างเวลา 08.19-08.49 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาปีนี้เปิดเผยว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือที่นิยมเรียกว่า พิธีแรกนากำหนดจัดขึ้นในราวเดือนหกของทุกปี ซึ่งเป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก ทั้งนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้สืบทอดมายาวนานตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัย และมีการจัดงานเต็มรูปแบบตามประเพณีครั้งสุดท้ายในปี 2479 แล้วว่าวันไป จนกระทั่งในปี 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีนี้ขึ้นมาใหม่ และกระทำติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน

นายอนันต์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2509 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคล เป็น “วันเกษตรกร” ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 8 พ.ค. เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรร่วมกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพทางการเกษตร ถือเป็นอาชีพที่มีความสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ ในงานพระราชพิธีฯยังมีการมอบรางวัลและยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นประเภทต่างๆและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก และยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติอีกด้วย.

## 'ลำพูน'มอบเกียรติบัตรยกย่อง สหกรณ์-เกษตรกรดีเด่น 4 แห่ง

**ลำพูน** : ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นาย อรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.ลำพูน โดยมี นางสมิตรา อภิชัย สหกรณ์ จ.ลำพูน รายงานว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นแยกตามประเภทที่กำหนด เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้ปรากฏต่อสาธารณชน และเป็นแบบอย่างแก่สถาบันเกษตรกรอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูง โดยสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประ

จำปี 2562 บริเวณพลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง นางสมิตรา กล่าวต่อว่า สำนักงานสหกรณ์ จ.ลำพูน ได้คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการยกย่องเกียรติคุณ สร้างขวัญกำลังใจให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 4 แห่ง โดยสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขลำพูน จำกัด ประเภทสหกรณ์การเกษตรทั่วไป ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลำพูน จำกัด ประเภทสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริหรือในพื้นที่โครงการหลวง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จำกัด ขณะที่กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนคุณภาพ ต.เหมืองง่า



# 'เกษตร'จัดซ้อมใหญ่พระราชพิธีพืชมงคล

**กรุงเทพธุรกิจ** ● “กระทรวงเกษตร” ซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2562 ก่อนพิธีจริง 9 พ.ค.

วานนี้(7พ.ค.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพาคูหาบทอง ได้แก่ น.ส.กัญญารัตน์ นาคกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.ดวงพร งามประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร เทพาคูหาบเงิน ได้แก่ น.ส.ณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม น.ส.อาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมในการซ้อมใหญ่

ขณะที่ทุกฝ่ายมีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีฯ ในวันที่ 9 พ.ค.นี้ งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ

มีความงดงาม และมีความหมายอย่างยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ในปีพุทธศักราช 2562 นี้ปฏิทินหลวงได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล และถือเป็นวันเกษตรกร ประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 8 พ.ค.นี้

ในการนี้เวลาประมาณ 17.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีพืชมงคล ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม พระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปฏิภักแก่ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

สำหรับวันถัดมาของการประกอบพระราชพิธี คือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ จะประกอบพระราชพิธี ในวันที่ 9 พ.ค.นี้ ฤกษ์ไถหว่านระหว่างเวลา 08.19-08.49 น.

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา กล่าวว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือที่นิยมเรียกว่า พิธีแรกนา กำหนดจัดขึ้นในราวเดือนหกของทุกปี ซึ่งเป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก

ทั้งนี้ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สืบทอดมายาวนาน ตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัย และได้มีการจัดงานเต็มรูปแบบตามประเพณีครั้งสุดท้ายในปี 2479 แล้วว่างเว้นไป กระทั่งในปี 2503 คณะรัฐมนตรี มีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีนี้ขึ้นมาใหม่ และได้กระทำการติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2509 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคล เป็นวันเกษตรกร ประจำปีด้วย ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 8 พ.ค.นี้ เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรร่วมกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นสิริมงคลแก่อาชีพทางเกษตรกรรม

# กษ.ยกเครื่องภารกิจหน่วยงานในสังกัด

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ตามที่ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทั้งในพื้นที่และส่วนกลางปรับภารกิจและบทบาทใหม่ให้ครอบคลุมงานด้านส่งเสริมสนับสนุนการผลิต และงานด้านประสานงานร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายผลผลิตหรือมีตลาดรองรับ เป็นการแก้ปัญหาผลผลิตตกต่ำ จึงทบทวนแนวทาง วิธีทำงาน ดังนี้ 1) ให้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดร่วมกับเกษตรจังหวัดเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (อ.พ.ก.) ตามพ.ร.บ.เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 เพื่อให้ผู้ว่าฯสนับสนุนแนวทางทำงานดังกล่าว รวมทั้งอาจสนับสนุนงบประมาณจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการและหรือจากองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.)สนับสนุนภารกิจและบทบาทใหม่ของกระทรวงเกษตรฯ ในจังหวัดได้ด้วย

2) ให้ใช้การประชุม อ.พ.ก.จัดกลุ่มงานและมอบให้หน่วยงานไปปฏิบัติในรูปแบบการทำงานเฉพาะกิจ ดังนี้ 2.1 คณะทำงานส่งเสริมการผลิตและจัดทำข้อมูลด้านการผลิต

และจัดทำข้อมูลด้านการผลิตตามความต้องการของตลาด และ 2.2 ให้ประสานหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรของตลาด รวมทั้งแนะนำและอำนวยความสะดวกหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนให้เข้ามาซื้อผลผลิตจากเกษตรกร

3) ให้เกษตรจังหวัดแนะนำสมาชิกกลุ่มเกษตรกรสมัยใหม่ ที่เป็นบุตรหลานของเกษตรกรในพื้นที่และผ่านการอบรมจากสำนักเกษตรจังหวัดแล้ว ให้มีบทบาทร่วมทำหน้าที่ทั้งฝ่ายส่งเสริมการผลิตและฝ่ายประสานงานระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชนที่เข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ด้วย 4) พัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ให้ตอบนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” นำมาขยายผลโครงการและแผนงานการเกษตรสำคัญ ดังนี้ 4.1 ให้คณะทำงานส่งเสริมการผลิตจัดทำข้อมูลด้านการผลิต แนะนำเกษตรกรผลิตตามความต้องการของตลาด ให้ได้ตามคุณสมบัติที่ผู้รับซื้อกำหนด เพื่อลดต้นทุนการผลิต และ 4.2 ขอให้พิจารณาว่าหาก

มีกลุ่มเกษตรกรหลายกลุ่ม ผลิตได้จำนวนมากให้ติดต่อเอกชนมาตั้งโรงงานรับซื้อหรือตั้งโรงงานแปรรูปหรือโรงถนอมอาหารในพื้นที่ และให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและหรือสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนเงินกู้ให้กลุ่มเกษตรกร

5) สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรรวมตัวจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้มีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรทำหน้าที่ขายผลผลิตกับภาคเอกชนโดยตรงแทนหน่วยงานรัฐ 6) ให้ อ.พ.ก. จังหวัดนำข้อมูลจากคณะทำงานเฉพาะกิจในข้อ 2.1 และ 2.2 ประเมินสถานการณ์ปัญหา เพื่อพิจารณาว่าควรเปลี่ยนแปลงการผลิตที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ โดยใช้พื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนที่เกษตร (Agri-Map) หรือไปทำเกษตรแบบผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ

7) ให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ จัดกลุ่มงาน มอบภารกิจให้สำนักงานปลัด/กรมหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ให้สอดคล้องกับงานในพื้นที่ ให้แบ่งเป็นกลุ่ม

# แนวกหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 8 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13890

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 42.78

Ad Value: 53,475

PRValue (x3): 160,425

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กษ.ยกเครื่องภารกิจการหน่วยงานในสังกัด

งาน คือ 7.1 กลุ่มงานวางแผน สนับสนุน  
รายงานสถานการณ์การผลิตของประเทศ  
และ 7.2 กลุ่มประสานงานกับภาครัฐและ  
เอกชนในและต่างประเทศรวบรวมข้อมูล  
วิเคราะห์อำนวยความสะดวก เพื่อให้ทราบ  
แนวโน้มราคาและความต้องการสินค้าเกษตร  
ของตลาด 8)ให้คณะทำงานเฉพาะกิจในข้อ  
2.1 และ 2.2 และกลุ่มงานส่วนกลางในข้อ  
7.1 และ 7.2 รายงานข้อมูลการผลิตการ  
ตลาดให้ปัดักระทรวงเกษตรฯทราบ เพื่อ  
ตัดสินใจเชิงนโยบายได้ทันท่วงที และ 9)  
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯทุกเขต  
ติดตามการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่  
โดยเฉพาะภารกิจตามข้อ 1 และข้อ 2 ขอให้  
กำกับเป็นรายจังหวัดว่าหน่วยงาน กษ. ทุก  
จังหวัดดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม

## สยามคูโบต้า ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธ.ก.ส.

เกษตรปลอดการเผา  
Zero Burn



ตอน

ชาวนาไทย

ไร้ฝุ่นควัน

ด้วยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกิดขึ้น แม้ว่าจะมีสาเหตุจากหลายด้าน สยามคูโบต้า ในฐานะผู้นำเครื่องจักรกลการเกษตรในอาเซียน พร้อมเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาการเผาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน จึงเดินทางโครงการ “Zero Burn เกษตรปลอดการเผา” ตอน ชาวนาไทยไร้ฝุ่นควัน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสยามคูโบต้า กับ



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และกรมวิชาการเกษตร รวมถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เพื่อส่งเสริมการทำนาแบบปลอดการเผา เพิ่มมูลค่าฟางข้าว

เหลือทิ้งเป็นรายได้เสริม และรณรงค์โดกลบตอซังเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แปลงนา ผ่านการให้ความรู้และสนับสนุนการทำนาข้าวด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร โดยมีนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับอธิบดีกรมการข้าว และ สยามคูโบต้า นำโดยคุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ร่วมเปิดงาน ณ แปลงนาสาธิต ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ท่ามกลางเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 400 คน